

Phật giáo đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế xã hội

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova và đại biểu thông điệp đến Đệ nhị Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Thái Lan, qua đó khẳng định những chu kỳ mới của Phật giáo đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội thế giới. Sau đây là toàn văn bức thông điệp,



Quang cảnh Lễ Vesak 2009 tại Trung tâm Hội nghị LHQ tại Bangkok - Thái Lan

“Nhân ngày Đệ nhị Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 8 này, tôi muốn bày tỏ lòng chúc chân thành và những hy vọng tốt đẹp của mình về Phật tử trên khắp thế giới.

Năm nay chúng ta thêm lòng tôn kính đức bệ hạ đối với Đức vua Thái Lan, vua Bhumibol Adulyadej, nhân dịp sinh nhật lần thứ 84 của Đức vua. Cũng nhân đây, với phía cá nhân tôi, tôi kính gửi đến Đức vua những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tôi cũng xin chúc mừng Chính phủ Hoàng gia Thái Lan và Đệ nhị Mahachulalongkornrajavidyalaya trong việc tổ chức Đệ nhị Hội thảo quốc tế về chủ đề “*Những chu kỳ mới của Phật giáo đối với sự phát triển kinh tế xã hội*”.

Phát giáo đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế xã hội

Viết bởi internet

Thứ năm, 07 Tháng 7 2011 06:35 -

Đây là một chủ đề mang tính thời sự.

Nhịp độ thay đổi đang tăng nhanh. Nhân loại đang xoay vòng hoàn trệ của nhiều, thậm chí là những công nghệ mới cũng đang phát sinh. Các cuộc chiến đang giẫm đạp, trong khi đó mâu thuẫn

nhịp độ tăng cao. Mọi người có sự liên hệ với nhau nhiều hơn, những những sự bất đồng mới lại nảy sinh. Con người và văn

hoá

không ngừng đổi trong tính cân bằng của sự toàn cầu

hoá

. Những giá trị đạo đức, truyền thống, phong tục và nếp văn

hoá

đang chuyển đổi trên trục các hoạt động chính trị của quốc gia và các xu hướng toàn cầu.

Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy sự đổi mới trong giáo dục, tôn giáo và giá trị mới người với nhau trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta phải làm việc mới ngày để

xoá

đi sự hiểu lầm, để nâng cao kiến thức và thắt chặt mối quan hệ cộng tác với nhau.

Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã được thành lập nhằm góp phần tạo dựng nền

hoà bình lâu dài, bền vững thông qua sự hợp

tác với giáo dục, khoa học, văn

hoá, giao

tiếp và thông tin.

Hiện pháp của chúng ta có nêu rõ ràng, nếu chiến tranh khốc liệt trong tâm của những người nam và người nữ thì chính thức trong những tâm hồn này, những sự phòng thủ để bảo vệ hoà bình phải được tạo ra. Bản thân “những sự dàn xếp với chính trị, kinh tế” không được tạo ra nền

hoà

binh lâu dài. Để có được nền

hoà

binh dài lâu thì đòi hỏi phải có sự hợp nhất với trí tuệ và đạo đức.

Sự đổi mới thì thật là cần thiết cho tình đoàn kết. Nó đem đến những chìa khoá cho sự phát triển bền vững và hoà bình của tất cả các cộng đồng xã hội. Nó phải là trọng tâm của tất cả mọi chiến lược phát triển.

Tầm quan trọng của hội thảo lần này chính là ở đây.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo và các công đồng tôn giáo đóng vai trò quan trọng để biến đổi trong việc duy trì các cuộc đời thoải mái và quí giá có tính cộng đồng và bao quát về sự phát triển. Nhưng giá trị cốt lõi của đạo Phật là một gia sản có thể được chia sẻ trong các cuộc hội đàm và tất cả những vấn đề nhân phẩm mà nhân loại đang đối mặt ngày hôm nay. Nhưng giá trị này rất quan trọng cho sự thịnh vượng của những xã hội lành mạnh mà ở đó cộng đồng đối với tính đa dạng và tạo nên tính phức tạp cao nhất.

Văn hóa, bao gồm các tôn giáo và những hình thức giá trị, là tài sản quý giá cho tất cả những loài có thể chia sẻ. Nó đem đến ý nghĩa trong việc tạo nên nét riêng biệt của mỗi cá nhân, mỗi công đồng, và nó tạo ra những công việc mà nhờ vào đó chúng ta định hình thế giới. Nó là sự cảm nhận hùng hậu cho sự giàu có của xã hội bên trong các công đồng và là kênh đời sống và giá trị của các công đồng.

Là năng lượng có khả năng tái tạo tuy nhiên, văn hóa cũng phải được nhìn nhận về sự cảm nhận cách tân của nó. Nó phải tìm thấy được một vị trí đúng đắn trong các cuộc hội đàm về sự phát triển bền vững. Không có những công đồng tạo ra sự phát triển. Không thể có những mô hình sống bền. Sự phát triển lâu dài chỉ có thể được tạo ra trên sự đồng tác năng động và hòa hợp giữa nhu cầu nhân loại, bản thể của văn hóa.

Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người nhân ngày Lễ Vesak thiêng liêng này. Cùng chúc quý vị bản thảo thảo luận và hiểu quả về chủ đề quan trọng này”.